

San Francisco - Nguồn tin tin danh từ Hoa Thịnh Đốn cho hay một phái đoàn an ninh tình báo cao cấp nhất của CSVN gồm trên 10 thành viên lãnh an ninh CSVN đã do Đại Tá Nguyễn Lê Hoàng Anh, Bộ Trưởng Bộ Công An CSVN hàng đầu đã đến làm việc với các ngành cao cấp nhất về an ninh của Hoa Kỳ trong suốt tuần lễ vừa qua. Phái đoàn này hôm Thứ Hai 20-4-2009 đã rời Washington DC bay về San Francisco để nghe Tổng Lãnh Sự CSVN tại San Francisco trình bày những vấn đề liên quan đến tình hình Công Đảng Nguyễn Văn Minh gốc Việt và các việc thi hành chính sách về những vấn đề Việt Kiều mà CSVN coi là “khúc ruột ngàn dặm”.

Tin tức cho biết phái đoàn cao cấp nhất ngành an ninh của CSVN lên đầu tiên đến Hoa Kỳ theo lời mời của ông Robert Muller, Giám Đốc cục quan FBI Hoa Kỳ (Federal Bureau of Investigation). Cuộc tiếp đón có cả Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và các ngành an ninh quốc nội và quốc tế của Hoa Kỳ cùng tham dự. Đại Tá Nguyễn Lê Hoàng Anh sinh năm 1949 tại tỉnh Kiên Giang là cùng quê với Nguyễn Tấn Dũng. Lê Hoàng Anh cũng giữ chức Đại Biện Quốc Hội các khóa 11 và 12.

Trong tình hình Trung Cộng đưa tàu chiến vào biển Đông, ngang nhiên chiếm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, mưu toan công vào tàu thăm dò hải dương của Mỹ và khiêu khích chiến hạm Mỹ; tin nhắn đến nh rừng cuộc hợp an ninh cao cấp nhất Việt Mỹ trong tuần qua có tính cách cấp bách và làm nảy bật sự hợp tác sâu rộng hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Cũng theo tin này thì Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ bắt đầu việc đưa các nguồn nhân lực đến Hoa Kỳ bắt đầu với các quốc gia Việt Nam, trong khi những Việt Kiều Mỹ về Việt Nam hoạt động bằng đường, buôn lậu, trốn thuế và những hình thức phạm pháp khác để giúp an ninh của Bộ Công An bắt và chuyển những người cho Hoa Kỳ truy tố trước luật pháp Mỹ.

Tin cũng nói rằng HK sẽ giúp huấn luyện và nghiệp vụ an ninh, cung cấp cho ngành an ninh của quốc gia Việt Nam những trang bị tân nhứt để chống lại phạm, chống xâm nhập biên giới và sẽ giúp Việt Nam có một hệ thống theo dõi công dân nhữ hiện nay tại Hoa Kỳ. Việt Nam có trên 86 triệu dân, đi đâu cũng phải khai báo, những cuộc cùng rất khó theo dõi. Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam đến gần hóa và quần lý bằng hệ thống đến tận nơi mà những trên toàn quốc.

Việt Nam đang rất lo ngại về việc Trung Cộng sẽ tiến thêm nhữ bước xâm lược và hai quốc gia Hoa Kỳ - Việt Nam sẽ cùng hợp tác trong việc chống lại chính sách bá quyền này của Trung Cộng. Điều khó khăn là nếu nhữ cho Trung Cộng tiếp tục khai thác Bauxit thì có thể có những những những chính trị trong nhữ đưa Việt Nam và phong trào bài xích bên ngoài Việt Nam. Những nhữ không để cho Trung Cộng tiếp tục thi hành hợp đồng khai thác Bauxit mà Việt

FBI sẽ huấn luyện và trang bị giúp CSVN siết chặt an ninh

Tác Giả: VietLand

Thứ Tư, 13 Tháng 5 Năm 2009 15:16

Nam đã đột bút ký tên, thì có thể có những đồng chí m đã a đến chỉn tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đó cũng là vấn đề mà theo tin tức t, có thể là nội dung chính của cuộc hội đàm cao cấp Việt Nam và Hoa Kỳ về ngành an ninh trong tuần qua. Việt Nam đang cần Hoa Kỳ che chở trước hiểm họa Trung Quốc bành trướng, trong khi Hoa Kỳ cần Việt Nam như là điểm khai phá gần trái tim Trung Quốc nhất. Có thể một ngày gần đây, lá chèn phi đến vùng Á Châu của Hoa Kỳ sẽ đột t ở phía Bắc Việt Nam.

Trong một bản tin của Tòa Đồi Sĩ CSVN tại Hoa Thịnh Đốn loan rằng: "Nhìn lại mối chính thức của một sự c quan Chính phủ M, đoàn đi biểu u Bộ Công an Việt Nam do Đồi t ng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, đến đểu thăm và làm việc tại M t ngày 12/4 đến ngày 21/4.

Tại các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các c quan báo và thực thi pháp luật của M, hai bên thảo luận về các nhiệm vụ thúc đẩy và khai triển các quan hệ hợp tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ, kinh nghiệm liên quan đến các hoạt động chống khủng bố, các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, buôn người và rửa tiền.